

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

### หลักเกณฑ์ฯ ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

#### ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑) นางกัญญกร อัครรัตนกร โรงเรียนวัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาค่านิยมหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ CIPPIES Model)

๒) นางสาวเพ็ญใจ หงษ์ทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีลักษณะ ดี เก่ง มีสุข โดยใช้รูปแบบ Power of Love (๓ร๑ป) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒. การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

๓) นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมวิถีใหม่สำหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมแบบไฮบริดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒. แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัว ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีบูรณาการ)

๔) นายชยุต ขำขันมะลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมทางการศึกษาของครูสู่การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รูปแบบการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเอกสารประกอบ)

**๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย**  
ได้แก่ นางสาวสุวิภา ตั่งก่อสกุล สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๑/๒๕๖๐** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวศิริพร ขอบสะอาด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรม การออกกำลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒. ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมเอกสารประกอบ)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๙/๒๕๖๔** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางพัฒนา ทองเกตู วิทยาลัยเทคนิคเชิงทราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๔** จำนวน ๓ ราย ดังนี้

**๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย** ได้แก่  
๑) นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว สพป.ยโสธร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒)

๒) นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง PADRIEW ๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑)

**๒. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย** ได้แก่ นายกนก ยนต์ชัย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท)